

Việt Nam là bạn hàng lớn của Nga trong lĩnh vực mua bán vũ khí

Có tin rằng tập đoàn NPO Mashinostroenia của Nga chuẩn bị ký hợp đồng bán hệ thống phòng thủ tên lửa biển Bastion-P cho Việt Nam.



Độc giả biết Việt Nam sẽ vay tín dụng của Nhà nước Nga cho hợp đồng này và hai bên đang thảo luận các điều kiện sơ bộ của hợp đồng.

Việc chuyên giao hệ thống tên lửa này cho Việt Nam báo hiệu và ý định của chúng tôi cho là sẽ diễn ra không sớm hơn năm 2013-2014.

Một số hãng thông tấn của Nga trích nguồn quân sự nói NPO đã tìm hiểu thị trường Việt Nam từ năm 2007. Hiện công ty này đã được tổng thống Nga cho phép xuất khẩu vũ khí mà dù chưa có sự hợp thức hóa về mặt pháp lý.

Việt Nam và Nga đã có một số hợp đồng mua bán vũ khí. Năm 2010, Nga đã ký hợp đồng cung cấp cho Việt Nam một hệ thống Bastion khác có giá 150 triệu USD.

Hệ thống tên lửa a bệ biệ n cđ đđng Bastion đđđ c trang biệ tên lửa a chống ha m siêu âm Yakhont vớ i khả năng tiêu diệt t mu c tiêu c ly 300 km và ba o vệ khu vớ c bệ biệ n có chiều dài 600 km.

Chay đua vũ trang?Tham vo ng quân s của Bắc Kinh đang ngày mò t bđ c lộ rõ khi ra mắt hàng không mẫu ha m lân đầu tiên trong lân ra kh i th nhậ m hôm 11/8/2011.

Hành đđng này làm dấy lên các quan ngai i vệ tranh chấp lãnh ha i trong đó, năm 2010, Trung Quốc đã liên quan đến nhiêu cuđ c đđng đđ ha i quân vớ i Nhậ t Ba n, Philipines và Việ t Nam.

Gần đây nhất, Gia i phóng quân Trung Quốc vớ a tô chđc tâp trậ n Khu T tri dân tô c Choang Qua ng Tây, do c đđng biên vớ i mò t số ti nh phía Bắc của Việ t Nam mà Bđ quốc phòng nđc này go i đây là 'hoat đđng thđng niên'.

Tuy th i điệ m của hoat đđng này không đđđ c thông báo rõ, nh ng nó cũng làm dấy lên đồn đoán trên các trang ma ng của Trung Quốc về mò t s "huy đđng l c l đng" quy mô lĩn trong bối ca nh đang có căng thđng Trung-Việ t quanh vấn đề chu quyên ta i Biệ n Đông.

Các chuyên gia đã ca nh báo hoat đđng hiệ n đđ i hóa quân đđ i và nâng cao năng l c của Trung Quốc sẽ kéo các nđc khác theo vào mò t cuđ c chay đua vũ trang mớ i, gây đe dọa cho an ninh khu v c.